





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
30 บาทรักษาทุกที่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, The coverage) - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 มีวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2567 - 1 ม.ค. 2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ได้สั่งการให้ สปสช. ดูแลสิทธิรักษาพยาบาลประชาชน หากเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ระหว่างเดินทางหากเจ็บป่วยใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกที่เข้ารับการรักษาได้ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต เข้ารับบริการโดยใช้สิทธิ UCEP กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย เข้ารับบริการได้ที่ร้านยาและคลินิกหมอ 30 บาทรักษาทุกที่ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว หากมีปัญหาเข้ารับบริการ โทร. สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม.	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
ยกนวดไทยเป็นมรดกชาติ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. แถลงนโยบายยกระดับการนวดไทยให้เป็นมรดกชาติและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผ่านการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน 7 กลุ่มอาการ เช่น ออฟฟิศซินโดรม และโรคนิ้วล็อก พร้อมตั้งเป้าหมายความเชี่ยวชาญในอนาคต เพิ่มรายได้ให้หมอนวดสูงถึง 1,200 บาทต่อวัน โดย สธ.เตรียมของบประมาณสนับสนุน 3,000 ล้านบาท ในปีหน้า นอกจากนี้ยังมีแผนส่งเสริมการนวดไทยในงานเวิลด์เอ็กซ์โปที่ญี่ปุ่นปี 2568 เพื่อเปิดตลาดและยกระดับภาพลักษณ์ไทยในฐานะศูนย์กลางสุขภาพระดับโลก	
การฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., บ้านเมือง, phitsanulokhotnews, thailandplus, hfocus) - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดกิจกรรมการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ให้นักเรียนหญิงชั้น ป.5 จ.พิษณุโลก พร้อมกันทั้ง 9 อำเภอ รวม 1,064 คน พร้อมเดินทางฉีดวัคซีนให้ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายหญิงไทย 11 - 20 ปี ทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกสถานศึกษาที่ยังไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน รวม 6,367 คน เพื่อลดโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกของหญิงไทยในอนาคต	
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานขนส่ง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ Thai today news - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมในโครงการ “ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 พร้อมระบุว่า จากสถิติอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2567 พบอุบัติเหตุกว่า 2,000 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 284 ราย และบาดเจ็บกว่า 19,000 ราย รัฐบาลจึงจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำหรับปีใหม่ 2568 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 โดยเน้นการจัดการความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ “เร็ว เมา หมวก” โดย สธ. ได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเต็มที่ เช่น การเปิดศูนย์ปฏิบัติการ การเตรียมบุคลากร ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องไอซียู และระบบส่งต่อ รวมถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมให้บริการประชาชนที่บาดเจ็บหรือป่วยฉุกเฉินวิกฤตฟรี 72 ชั่วโมงแรก ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกฯ และรมว.ก.ตจท. ในฐานะประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 9/2567 ว่า การขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2568 จากสถิติอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ 2565-2567 รวม 7,435 ครั้ง บาดเจ็บ 7,416 คน เสียชีวิต 934 ราย ช่วงอายุที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดื่มแล้วขับมากที่สุด คือ 20-29 ปี ในจำนวนนี้เป็นเด็กและเยาวชน จึงขอให้ สสส. สื่อสารมาตรการห้ามขายเหล้าให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี หากตรวจพบควรขยายผลไปถึงร้านค้าที่จำหน่ายให้กับเด็ก เพราะ 55% เกิดจากการดื่มแล้วขับ ซึ่งกระทรวงดีอีพร้อมเสริมความเข้มข้นการทำงานลดอุบัติเหตุ โดยมอบให้ บจก.ไปรษณีย์ไทย และ บมจ. กสท. โทรคมนาคม หน่วยงานในสังกัด ทารือร่วมกับสำนักงานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พัฒนาระบบการติดตามไปสั่งออนไลน์ และตรวจสอบประวัติการกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของตำรวจ กรมการขนส่งทางบก กับประชาชน ภายใน 6 เดือน เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด</p>	
<p>Financial Data Hub</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (รัฐบาล, มติชน, The coverage, Hfocus, Thailand Plus)</p> <p>- นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองปลัดสธ. กล่าวถึง การพัฒนาระบบ Financial Data Hub (FDH) หรือ ศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน มี 2 พังค์ชั้นเด่น ช่วยเช็กรายการรักษายาครอบคลุมนุ้ทุกสิทธิทั่วประเทศ และเช็กลิทธิประโยชน์ -โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ช่วยตรวจสอบการรับบริการซ้ำซ้อน ลดปัญหาผู้ป่วยเดินสายรับยาตามโรงพยาบาล</p>	
<p>ศาลสั่งจำหน่ายคดีโครงการจ่ายยา 16 อาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, The coverage)</p> <p>- จากกรณีศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งรับคำฟ้องของแพทยสภาต่อ สปสช. และสภาเภสัชกรรม เกี่ยวกับโครงการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ โดยร้านยาคุณภาพ และในวันที่ 3 ธ.ค. 2567 สภาเภสัชกรรม ได้ดำเนินการจัดทำคำชี้แจงตามคำสั่งศาลเกี่ยวกับประเด็นขอทุเลาการบังคับตามประกาศพิพาท เสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาแล้วนั้น ทางสภาเภสัชกรรม ได้โพสต์ข้อความชี้แจงความคืบหน้าถึงกรณีดังกล่าวผ่านเพจเฟซบุ๊กของสภาเภสัชกรรม โดยระบุว่า ศาลปกครองสั่งจำหน่ายคดีแล้ว แต่ยังมีคดีที่แพทยสภาฟ้อง สปสช.กรณีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 32 อาการ ที่ต้องติดตามต่อไป</p>	
<p>ระบบ New Authen Code</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, The Bangkok insight, The coverage)</p> <p>- นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกรณีที่มีผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) เข้ารับบริการตามโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ เพื่อรับบริการตรวจรักษาและนำยาที่ได้รับมาขายทางออนไลน์ ว่า สปสช. ไม่ได้นั่งนอนใจ ได้หารือร่วมกันเพื่อวางระบบการตรวจสอบและป้องกันการเบี่ยงจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีความผิดปกติ ล่าสุดได้เพิ่มเติมการรายงานผลในระบบยืนยันตัวตนผู้เข้ารับบริการแล้ว และเริ่มใช้เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 67 เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้รับบริการที่ใช้สิทธิบัตรทองได้ ทั้งนี้ที่มีการยืนยันตัวตนใช้สิทธิ ระบบจะแสดงผลข้อมูลของผู้เข้ารับบริการทันที ทั้งข้อมูลบุคคล สิทธิการรักษาพยาบาล รวมถึงการรับยาที่มีความผิดปกติด้วย ทำให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการรับทราบทันที</p>	
<p>สธ.ผลักดันผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.กรกฎ ลิ่มสมมุติ รองอธิบดีกรม สบส. เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้วหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศไทย” ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ อัย. แพทยสภา คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม.มหิดล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นพ.กรกฎ กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ เป็นนโยบายที่สำคัญของ สธ. โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์และสุขภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์มูลค่าสูง หรือ Advanced Therapy Medicinal Products : ATMPs ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมในอนาคตที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยเทคโนโลยีแบบเดิม ที่มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความคืบหน้ากรณี "แบงค์ เลสเตอร์" เสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., ไทยนิวส์, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, คมชัดลึก, ch3, mono, teroasia, thethaiger, ch7, inn, nation, thaipbs)</p> <p>- นพ.อภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์ นพ.สสจ.จันทบุรี เผยการเสียชีวิตของ แบงค์ เลสเตอร์ หลังดื่มเหล้าปริมาณมาก อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนพยานและตรวจสอบเหตุการณ์เพิ่มเติม เบื้องต้นตั้งสมมติฐานว่าอาจเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลัน แต่ยังไม่มีการชันสูตรแน่ชัด เหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความสูญเสียต่อครอบครัวของแบงค์ แต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญที่สังคมควรพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการกระทำที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเลี้ยงและการสร้างคอนเทนต์ที่กระตุ้นพฤติกรรมเสี่ยง กรณีดังกล่าวคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ "ลาลาเบล" ในอดีต</p> <p>- โซเชียลมีเดียได้แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียและเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมติดแฮชแท็ก #แบงค์เลสเตอร์ จนขึ้นเทรนด์เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เจ้าของร้านที่จัดงานปฐพีเสกช็อกกล่าวหาว่ามีการจ้างให้แบงค์ดื่มสุราแลกเงิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, bangkokbiznews, hfocus)</p> <p>- นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เตือนการดื่มแอลกอฮอล์อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะขณะท้องว่างทำให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจลดการทำงานของระบบประสาท ส่งผลให้หุดหุดใจและเสียชีวิตได้ โดยปริมาณแอลกอฮอล์ที่ร่างกายเริ่มรับไม่ไหวอยู่ที่ 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และอาจหมดสติที่ 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ทั้งนี้ ร่างกายจะขับแอลกอฮอล์ออกได้เพียง 15 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมง การดื่มเร็วเกินไปจึงเพิ่มความเสี่ยงอย่างมาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ข่าวสด, thaipbs, js100, thaitodaynews, newtv, workpointnews, the reporters, hfocus)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค เผยว่า แอลกอฮอล์ส่งผลกดระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้สมองเสื่อม ตับเสียหาย และเกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ การดื่มในปริมาณมากอาจกดสมองส่วนหายใจและเสี่ยงเสียชีวิต ควรระมัดระวังผลกระทบจากการดื่ม</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา สบยช. เตือนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากๆ ในระยะเวลาสั้นๆ อาจทำให้เกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษเฉียบพลัน เกิดอาการง่วง สับสน ซึม มึนงง และถ้ามากกว่า 400 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป อาจสลบและกดสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ การรู้สึกตัวของผู้ที่ดื่มและทำให้เสียชีวิตได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaitodaynews</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง จากการถูกจ้างให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในปริมาณมาก และรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ มีอันตรายอย่างรุนแรง พร้อมเน้นย้ำการจัดกิจกรรมและเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สามารถเลือกทำได้โดยไม่ส่งผลอันตรายต่อชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., ไทยโพสต์, เดลินิวส์, mfocusnews, nationtv, thansettakij, hfocus)</p> <p>- นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ทนายความ เผยผู้จ้างอาจผิดกฎหมายอาญาในข้อหากระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นตาย ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีหรือปรับ 200,000 บาท หากเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการค้า ยังเตรียมหารือเพื่อเสนอกฎหมายป้องกันการจ้างดื่มหรือแข่งดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมเตือนประชาชนให้ดื่มอย่างระมัดระวังในช่วงปีใหม่และยึดหลัก "ดื่มไม่ขับ"</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ The Coverage</p> <p>- นางนิภาพร พอใจ ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำไค้ง เผยบุคลากรใน รพ.สต. สังกัด สธ. บางแห่ง ต้องรับภาระงานหนักขึ้น หลังบุคลากรบางส่วนขอถ่ายโอนไป อบจ. แต่ สธ. ยังไม่มีนโยบายเติมคนมาแทน พร้อมขอให้ สธ. มีนโยบายรับบุคลากรกลับหากมีปัญหาลงหลังการถ่ายโอน และเสนอให้กันตำแหน่งรอการกลับมาของบุคลากรอย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้มีช่องทางกลับหากไม่พอกับการทำงานใน อบจ.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จิตเวชในสังคมไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- เสนอบทความ WHO เผยข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช โดยพบ 1 ใน 8 ของคนทั่วโลกมีปัญหาด้านสุขภาพจิต หรือมีผู้ป่วยจิตเวชมากกว่า 970 ล้านคนทั่วโลก ในไทยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจาก 1.3 ล้านคนในปี 2558 เป็น 2.9 ล้านคนในปี 2566 ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุว่าในปี 2566 มีผู้ป่วยจิตเวชกว่า 7 ล้านคน และคาดว่ายังมีผู้ป่วยอีกหลายล้านคนที่ยังไม่ได้รับการดูแล การขาดการรักษาและการสนับสนุนจากครอบครัวและภาครัฐเป็นปัญหาหลัก ควรมีการดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องและมีวิชาชีพในการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างจริงจัง ทั้งนี้ มีความจำเป็นที่สังคมไทยต้องให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและกลับมามีชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคม</p>	
<p>ประชุมยกระดับการอนุมัติผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อัย.เปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการการกำกับดูแลให้งานอนุมัติอนุญาตในส่วนภูมิภาคเป็นไปตามกรอบเวลาของคู่มือปชช. ณ รร.เซ็นทารา ไทฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พร้อมกล่าวว่า อัย. ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในทุกระดับ เพื่อให้การอนุมัติอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างทั่วถึง โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน</p>	
<p>ณรงค์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์ Healthier Choice</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อัย. เปิดกิจกรรม “ชวนส่งสุขภาพดี ลด NCDs รับเทศกาลปีใหม่ เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เป็นของขวัญให้คนที่คุณรัก” พร้อมเผยว่า อัย.จัดกิจกรรมลงพื้นที่ห้างยูเมท มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนที่ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่หันมาให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ เพราะผ่านการรับรองว่ามีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค NCDs ซึ่งขณะนี้ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตให้ความร่วมมือในการจำหน่ายกระเช้าผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ</p>	
<p>ประเมินกฎหมายเครื่องมือแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อัย. เผย อัย. เปิดเวทีให้ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบการ นักวิจัย ปชช. ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายเครื่องมือแพทย์ หลังมีการบังคับใช้มากกว่า 5 ปี เพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมายมีความเหมาะสม และยกระดับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ ให้ประชาชนใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย สร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศ ตอบโจทย์การพัฒนาขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในการรองรับสถานการณ์ทางการแพทย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>อัย.กำหนดเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกเป็นเครื่องมือแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโฆงขยายข่าว</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อัย. เผย อัย.กำหนดให้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีใบสั่งแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงจากอาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากใช้สำหรับรักษาอาการนอนกรนผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ หากซื้อมาใช้เองโดยไม่ได้รับการตรวจและสั่งใช้เครื่องมือโดยแพทย์ อาจทำให้เกิดปัญหาหลังการใช้ เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคบางชนิดที่ไม่เหมาะสมกับการใช้เครื่องมือแพทย์นี้</p>	
<p>ประชุมเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง</p> <p>- นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรม คร. เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ สำหรับกลุ่มวัยแรงงาน ภายใต้โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ภายใจเป็นสุข และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการ ที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินระดับประเทศ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้ป่วยโรคไตห้ามกินผักโขม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- กรมอนามัย ชี้แจงการแชร์ข้อมูลว่าผู้ป่วยโรคไตห้ามกินผักโขม เพราะจะเสี่ยงเกิดนิ่วในไต เป็นข้อมูลจริง เนื่องจากมีกรดออกซาลิกสูง เมื่อกินเข้าไปกรดจะไปรวมตัวกับแคลเซียมในเลือดเกิดเป็นผลึกออกซาลेट เพิ่มความเสี่ยงการเกิดนิ่วในไต ซึ่งจะส่งผลให้ปัสสาวะแล้วเจ็บ ปวดที่ท่อไต หากมีการติดเชื้อรุนแรง นำไปสู่ภาวะไตวายได้</p>	
<p>อหิวาตกโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นพ.วิชาญ บุญกิติกร ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวถึงกรณีการส่งต่อภาพแผนที่ประเทศไทยที่มีการทำไฮไลต์พื้นที่สีแดงพร้อมระบุข้อความว่า “ช่วงปีใหม่ ถ้าใครไปเที่ยวจังหวัดที่อยู่ในเขตสีแดงของประเทศ ควรระวังเรื่อง อหิวาตกโรค” โดยยืนยันขณะนี้ยังไม่มีการระบาดในประเทศไทย ซึ่ง สธ.มีระบบป้องกัน ดูแล รวมถึงจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์เพื่อการดูแลรักษา รวมถึงสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชน ขอให้ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล กินร้อน-ล้างมือ-ดื่มน้ำสะอาด ส่วนกรณีพบผู้ป่วยจำนวน 4 ราย ในพื้นที่แม่สอด สธ.ยังต้องเฝ้าต่อจนครบรอบการระบาด 28 วัน ให้มั่นใจว่าไม่มีการระบาดหรือไม่มีผู้ป่วยเพิ่มจากวงนี้ หากไม่มีผู้ป่วยเพิ่มก็จะลดระดับเข้าสู่การเฝ้าระวังปกติ</p>	